

Số: /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động giám sát năm 2022 và Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 26/01/2022 về công tác trọng tâm năm 2022 của HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Chương trình số 01/CTr-BKTXH ngày 17/01/2022 công tác năm 2022; Ban Pháp chế ban hành Chương trình số 01/CTr-BPC ngày 18/01/2022 công tác năm 2022. Năm 2022, Thường trực HĐND huyện điều hoà hai Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện triển khai giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo đúng quy trình, quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Kết quả giám sát của đại biểu HĐND huyện

1.1. Giám sát thường xuyên

Năm 2022, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tại nơi đại biểu trúng cử; Tổ chức khảo sát đánh giá kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức tiếp công dân, giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân qua các kỳ tiếp công dân (*theo Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 18/3/2022; Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 26/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện*). Tham gia khảo sát và dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện về chung cư thu nhập thấp; công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường, các dự án liên quan đến môi trường; công tác quản lý an ninh trật tự lòng lề đường, vỉa hè; các dự án hệ thống

kênh mương; tuyến đường giao thông, chiếu sáng công cộng; công tác bán hoá giá nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý Nhà nước về bến thủy nội địa trên địa bàn huyện; công tác xử phạt vi phạm hành chính; các dự án đầu tư công và tái giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện kết hợp giám sát các nội dung được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công (*theo Công văn số 1238-CV/HU ngày 04/10/2022*); giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua giám sát, đại biểu HĐND huyện kiến nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết ý kiến của cử tri. **Kết quả:** *i)* Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và giữa năm 2022, có 92 ý kiến và 01 đơn khẩn cầu; các Tổ đại biểu đề nghị Thường trực HĐND huyện tiếp thu và kiến nghị giải quyết 23 nội dung; *ii)* Đối với tiếp công dân 02 đợt, có 54 lượt công dân trình bày, có 92 kiến nghị, phản ánh và 03 đơn thư; trong đó ghi nhận 77 nội dung của công dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân, đơn thư khiếu nại được giải quyết thoả đáng.

1.2. Giám sát tại các kỳ họp

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, 06 đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn và theo dõi kết quả giải quyết 03 lĩnh vực, gồm: việc thường xuyên cúp điện đột xuất và giải pháp khắc phục; trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành điện trên địa bàn huyện; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (*các vấn đề có liên quan đến chỉ tiêu và phương hướng trong kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn năm 2030*); Lĩnh vực Y tế (*các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thời gian tới khi thực hiện Phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19*). Sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân có thông báo kết quả chất vấn để các đại biểu HĐND huyện, cử tri theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, có 34 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn, gồm: lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng; lĩnh vực vệ sinh môi trường; lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thường trực HĐND huyện thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XII, yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung đẩy nhanh tiến độ với mốc thời gian cụ thể, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế theo từng nhóm vấn đề đã được chỉ ra tại phiên chất vấn. Báo cáo kết quả thực hiện những nội dung nêu trên về HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn, những cam kết của UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chức năng tại kỳ họp này.

2. Kết quả giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

2.1. Giám sát thường xuyên

- Tham gia cùng Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát thực tế 04 đợt về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện về tình hình an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; lấn chiếm vỉa hè; quản lý giao thông thủy nội địa; đất đai, xây dựng; các dự án hệ

thống kênh mương; tuyến đường giao thông, chiếu sáng, tình hình triển khai thực hiện các dự án/công trình vốn đầu tư công...phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát thường xuyên của Ban, cũng như nắm tình hình phục vụ công tác thẩm tra trước các kỳ họp HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân trong năm 2022 thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách và các nội dung được giao tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện. Theo dõi kết quả giải quyết ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2022 và Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các Kỳ họp HĐND huyện trong năm thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. (Kỳ họp thứ Tư: 5 ý kiến; Kỳ họp thứ Năm: 12 ý kiến; Kỳ họp thứ Sáu: 09 ý kiến). Giám sát tại kỳ họp: theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức thẩm tra tài liệu của UBND huyện trình tại 03 kỳ họp với tổng cộng 21 báo cáo thẩm tra liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách (gồm: kỳ họp thứ Tư: 11 báo cáo; kỳ họp thứ Năm: 08 báo cáo; kỳ họp thứ Sáu: 02 báo cáo với tổng số có 128 kiến nghị tại các Báo cáo thẩm tra).

2.2. Giám sát chuyên đề

a) Giám sát về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường và các dự án liên quan đến môi trường

Qua giám sát đã Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về môi trường của huyện Côn Đảo hiện nay vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức và là vấn đề cấp bách cần được tập trung giải quyết, xử lý như: Xử lý lượng rác thải tồn đọng tại Bãi Nhất; phân loại và xử lý rác thải nguy hại trên địa bàn, rác thải sinh hoạt hằng ngày do phát triển các loại hình dịch vụ du lịch...ngày một gia tăng; vấn đề ô nhiễm môi trường có nguy cơ xảy ra nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường còn mang nặng tính chất đối phó; các cơ quan chuyên môn cơ quan chức năng vẫn chưa tích cực trong công tác tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp chế tài, công tác phối hợp còn rời rạc, thiếu sự chủ động dẫn đến vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ, mang tính tức thời đang diễn ra trên địa bàn. Sau giám sát, Đoàn giám sát đã có Báo cáo số 07/BC-ĐGS ngày 02/6/2022 báo cáo Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện (6 kiến nghị) và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện (6 kiến nghị) tiếp thu và triển khai thực hiện tổng 12 kiến nghị. Nhìn chung, các kiến nghị của Ban sau giám sát đã được UBND huyện kịp thời chỉ đạo và được các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện, qua đánh giá tình hình bảo vệ môi trường chung của huyện đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực.

b) Giám sát về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023 đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Qua giám sát cho thấy tinh thần trách nhiệm của toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện trong năm học vừa qua; mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tuy nhiên để đảm bảo công tác dạy và học, UBND huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục kịp thời xây dựng phương án triển khai năm học 2021-2022 đạt kết quả tốt. Đoàn giám sát tiếp tục ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, tồn tại nhiều năm nay

của ngành giáo dục cụ thể là: tình hình tuyển dụng biên chế, nhân sự ở các cơ sở giáo dục hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu so với số lượng thực tế học sinh đến trường từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc, giáo dục; việc bố trí phân công nhân sự giáo viên trong công tác giảng dạy gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Sau giám sát, Đoàn giám sát đã có Báo cáo số 18/BC-ĐGS ngày 24/8/2022 báo cáo Thường trực HĐND huyện và đề nghị UBND huyện và Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban giám hiệu các trường tiếp thu và triển khai thực hiện 14 kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội. Các kiến nghị của Ban sau giám sát đã được UBND huyện kịp thời chỉ đạo, đã và đang được các cơ quan chức năng liên quan và các trường tổ chức triển khai thực hiện.

2.3. Giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện

a) Giám sát tình hình hoạt động của Chung cư thu nhập thấp

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn khảo sát thực tế về các vấn đề các hộ đang ở phản ánh về các hạng mục hư hỏng tại Chung cư thu nhập thấp. Qua khảo sát thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội đã kiến nghị Thường trực HĐND huyện ý kiến với UBND huyện các vấn đề về kế hoạch bảo trì các hạng mục hư hỏng của chung cư, phương án sửa chữa và đưa vào sử dụng đối với những căn hộ còn lại và các kiốt của chung cư, việc đầu tư nhà xe chung cư.

Những nội dung sau giám sát đã được Thường trực HĐND huyện tiếp thu và yêu cầu UBND huyện sớm chỉ đạo triển khai thực hiện, tuy nhiên qua công tác theo dõi, đơn đốc đến nay đã hơn 8 tháng nhưng tiến độ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp tại Chung cư Nhà ở xã hội thu nhập thấp đến nay vẫn chưa được thực hiện sửa chữa.

b) Giám sát Ban quản lý Chợ Côn Đảo và các cơ quan liên quan về hoạt động buôn bán tại Chợ Côn Đảo

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức giám sát thực tế hoạt động tại Chợ Côn Đảo và tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Chợ và một số cơ quan chuyên môn có liên quan về công tác quản lý và hoạt động tại Chợ Côn Đảo (*theo Kế hoạch số 01/KH-BKTXH ngày 31/3/2022*), qua giám sát đã đánh giá thực trạng tình hình hoạt động và nỗ lực của Ban quản lý Chợ trong công tác quản lý hoạt động của chợ; đồng thời trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tiểu thương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại và đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động của Chợ Côn Đảo, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua bán phục vụ Nhân dân trên địa bàn và du khách khi đến Côn Đảo.

Đoàn giám sát kiến nghị lãnh đạo Phòng Kinh tế 02 nội dung, Ban Quản lý Chợ Côn Đảo 09 nội dung đề sớm có biện pháp khắc phục, xử lý (*kết quả giám sát cụ thể tại Báo cáo số 04/BC-BKTXH ngày 18/4/2022*). Tuy nhiên, mặc dù các kiến nghị sau giám sát của Ban đã được UBND tiếp thu và có văn bản chỉ đạo kịp thời nhưng qua theo dõi, 11 vấn đề Ban kiến nghị đã có 06/11 nội dung tổ chức

triển khai thực hiện và cơ bản khắc phục, 03 kiến nghị đang thực hiện và 02 kiến nghị đến nay vẫn chưa khắc phục.

2.4. Công tác tham mưu, phối hợp, tham gia giám sát

a) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, Ban Kinh tế - Xã hội đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện hoàn thành nội dung giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021 (*kết quả giám sát tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện*).

b) Chủ trì tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ chức tái giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện (kết hợp giám sát các nội dung đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công tại Công văn số 1238-CV/HU ngày 04/10/2022)

c) Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát về “*Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*” tại huyện Côn Đảo; tham gia các cuộc giám sát với tư cách là thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

3. Kết quả giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

3.1. Giám sát thường xuyên

Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 (*qua các báo cáo hàng tháng của Ban tiếp công dân, Thanh tra huyện và UBND huyện*). Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, giữa năm 2022, ý kiến kiến nghị của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo; thực hiện thẩm tra các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện trước kỳ họp. Giám sát qua hoạt động tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của Ban Pháp chế nhằm lắng nghe ý kiến của Nhân dân; theo dõi hồ sơ từng vụ việc của công dân; theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giám sát tình hình trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thi hành các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn huyện trong lĩnh vực pháp chế.

Kết quả: tham dự 21 cuộc đối thoại với người dân; tổ chức tiếp công dân 56 lượt, tiếp 26 người; nhận 06 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chuyển đến các cơ quan chuyên môn và UBND huyện đã giải quyết; phối hợp Công an huyện làm

việc 02 buổi với công dân liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2022, UBND huyện và các cơ quan đơn vị đã tiếp nhận 167 đơn thư/167 vụ việc (Khiếu nại: 52 đơn; Tố cáo: 04 đơn; Phản ánh, kiến nghị: 111 đơn); đã xử lý, giải quyết: 150/167 đơn, đạt 89,8%; chuyển kỳ sau 17 đơn, chiếm 10,2%; số lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 81,72% so với cùng kỳ năm 2021 (169/93 lượt với 250/136 người).

3.2. Hoạt động khảo sát

Tổ chức khảo sát đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, năm 2022 về danh mục thủ tục giải quyết hành chính trong lĩnh vực đất đai (liên quan đến việc trả lời đơn khiếu nại của công dân); giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (phục vụ công tác giám sát); an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè (liên quan đến phản ánh của cử tri khu dân cư); xây dựng và đất đai (phục vụ cho kỳ họp HĐND giữa năm 2022); các dự án hệ thống kênh mương, an ninh trật tự an toàn giao thông (theo chỉ đạo của Thường trực),... Chủ trì, khảo sát công tác quản lý lòng đường, vỉa hè một số tuyến đường và trung tâm Côn Đảo; kênh mương thoát nước khu dân cư số 2; xây dựng trên đất nông nghiệp khu dân cư số 2, 3, 9 (theo phản ánh cử tri và phục vụ kỳ họp HĐND huyện).

Tham gia các Đoàn khảo sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tham gia Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khảo sát các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Thường xuyên nắm bắt thông tin của công dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

3.3. Giám sát chuyên đề

Năm 2022, Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề, tham mưu Thường trực HĐND huyện 01 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp 07 cuộc giám sát chuyên đề, cụ thể như sau:

a) Về giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021

Trên cơ sở quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Đoàn giám sát ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 26/05/2022 triển khai giám sát và đề cương báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân. Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo vẫn còn hồ sơ chậm trễ và đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng thời, kiến nghị Thường trực HĐND huyện đề xuất UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, hiệu quả ngày càng cao hơn.

b) Về giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện

Trên cơ sở quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính; Đoàn giám sát ban hành Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 15/8/2022 triển khai giám sát và đề cương báo cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Công an huyện; lĩnh vực của Phòng Kinh tế; lĩnh vực của Phòng Tài nguyên và Môi trường; lĩnh vực của Hạt Kiểm lâm (Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo); và lĩnh vực liên quan đến Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Qua giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện và đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu Thường trực HĐND huyện giám sát công tác quản lý Bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện phối hợp tham gia khảo sát thực tế công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện trước khi tổ chức giám sát. Tham mưu Thường trực HĐND huyện hoàn thành kết quả giám sát công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện (*theo Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 22/02/2022*); theo dõi các cơ quan đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát, báo cáo kết quả tại Phiên họp Thường trực HĐND huyện.

d) Công tác phối hợp giám sát chuyên đề

Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát về “*Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*” tại huyện Côn Đảo; tham gia các cuộc giám sát với tư cách là thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, Ban KTXH HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

4. Kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

a) Giám sát thường xuyên

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức **93** buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp **26** công dân; nhận **06** đơn khiếu nại, phản ánh; chuyển **06** đơn đến UBND huyện, các cơ quan đơn vị giải quyết theo quy định. Tổ chức **06** phiên họp Thường trực HĐND huyện nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Tổ chức **02** đợt (*16 ngày tiếp công dân*) cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo luật định (*tiếp đón 54 lượt công dân, tiếp nhận 03 đơn thư khiếu nại, 92 kiến nghị, phản ánh, ghi nhận 77 nội dung*). Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND huyện tổ chức **16** hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 (*có 211 cử tri tham gia phát biểu, 92 ý kiến, kiến nghị và 01 đơn khẩn cầu, ghi nhận 23 nội dung*) tập trung các vấn đề quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng và quy hoạch; Về quản lý cơ sở hạ tầng; đảm bảo an ninh trật tự; an toàn xã hội, giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường; các vấn đề y tế, văn hóa và chế độ chính sách. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết

ý kiến của cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân, đơn thư khiếu nại được giải quyết thoả đáng. Tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp tập thể UBND huyện xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh...; tham dự các buổi đối thoại giữa UBND huyện với người dân nhằm theo dõi, giám sát các Quyết định hành chính theo quy định. Qua hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND giám sát trực tiếp, thiết thực, hiệu quả, luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đại biểu HĐND và cử tri trong huyện. Hầu hết, các ý kiến của cử tri đều được UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

b) Hoạt động khảo sát

Tổ chức 12 cuộc khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện và các cơ quan liên quan để giám sát các dự án đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021; công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo; Công tác quản lý hoạt động tại Ban quản lý Chợ Côn Đảo; công tác vệ sinh môi trường và tiến độ thực hiện các Dự án liên quan; Khảo sát hoạt động chung cư thu nhập thấp. Tham gia khảo sát các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và làm việc với Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại huyện Côn Đảo; khảo sát hệ thống kênh mương, công tác xây dựng trên đất nông nghiệp, mỹ quan đô thị, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè...vv.

c) Giám sát chuyên đề

Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức hoàn thành giám sát 03 chuyên đề về công tác công tác quản lý Bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo; Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp, vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021. Tái giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện (*kết hợp giám sát các nội dung đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công tại Công văn số 1238-CV/HU ngày 04/10/2022*)

Qua giám sát, kiến nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành hồ sơ thủ tục khởi công các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công, tập trung giải ngân vốn theo kế hoạch, chú trọng đôn đốc chủ đầu tư dự án xử lý rác thải tại Bãi Nhất, dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải khu Trung tâm. Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế từng lĩnh vực chuyên đề, từ đó đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Kết quả đạt được

Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chỉ đạo triển khai, thực hiện giám sát đảm bảo kịp thời, đúng chương trình nội dung, thời gian đề ra theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII. Hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giám sát theo

nhiệm vụ phân công. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung giám sát phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện được đảm bảo. Sự điều hoà, phối hợp giữa Thường trực HĐND với các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện trong hoạt động giám sát nhịp nhàng, chặt chẽ, nội dung giám sát không trùng lặp. Các cơ quan, đơn vị được giám sát có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tiếp thu tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Quy trình giám sát, khảo sát của Thường trực, hai Ban HĐND huyện được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Qua giám sát, Thường trực, hai Ban, các đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu, kịp thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sâu sát, quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các lĩnh vực, nội dung giám sát nhằm phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của huyện.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Mặc dù, các Đoàn giám sát của Thường trực, hai Ban HĐND huyện đã chủ động gửi kế hoạch, đề cương và thông báo thời gian tổ chức giám sát cho các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giám sát. Tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề một số lĩnh vực chậm so với thời gian kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, các cơ quan đơn vị đã đề nghị dời thời gian tổ chức giám sát, do trùng lịch công tác.

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tiếp thu các kiến nghị sau giám sát. Tuy nhiên, những tồn tại, hạn chế được Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện chỉ ra sau giám sát được UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo triển khai kịp thời nhưng kết quả tổ chức thực, khắc phục tồn tại hạn chế một số lĩnh vực còn chậm, đạt kết quả chưa cao.

- Các đại biểu là thành viên Đoàn giám sát chưa chủ động dành thời gian để nghiên cứu tài liệu, các văn bản liên quan, cũng như tham gia đầy đủ các đợt khảo sát thực tế, giám sát do Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện tổ chức nên chất lượng giám sát đạt kết quả chưa cao. Nguyên nhân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kiêm nhiệm vừa tập trung nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia nhiều công tác khác nên thời gian dành cho hoạt động Hội đồng nhân dân có phần ảnh hưởng.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; dành thời gian hợp lý cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Luật định; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Trên cơ sở Kế hoạch, đề cương báo cáo của Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai, thực

hiện kịp thời hiệu quả các kiến nghị của Thường trực HĐND, hai Ban Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả về Thường trực huyện để theo dõi.

3. Đề nghị UBND huyện có giải pháp giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị, nhất là vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm như vấn đề lấn chiếm vỉa hè, lòng lè đường; an ninh trật tự, an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, công tác xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng...trên địa bàn huyện.

V. CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023 CỦA HĐND HUYỆN

1. Triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành kèm Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022.

2. Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; giám sát quyết định của UBND huyện và hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện.

3. Giám sát kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 đối với UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện.

4. Giám sát việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp.

5. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện triển khai giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách (*kèm theo chương trình giám sát chuyên đề năm 2023*).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động giám sát năm 2022 và chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kính báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đăng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, HĐND.

BPC

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH